



ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจำวงศษีร์ขันธุ์
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกนักเรียนในพระราชนุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจำวงศษีร์ขันธุ์ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียน
ในพระราชนุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามประกาศ
ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับราชการคัดเลือกนักเรียนในพระราชนุเคราะห์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศลงวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘
และได้ดำเนินการคัดเลือกโดยการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพด้วยวิธีการสัมภาษณ์ ในวันพุธที่
๘ มกราคม ๒๕๖๘ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักเรียนในพระราชนุเคราะห์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาประจำวงศษีร์ขันธุ์ จำนวน ๑ ราย และจะถือว่าประกาศนี้เป็นการเรียกให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปรายงานตัว
เพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ที่	ชื่อ - นามสกุล	การบรรจุและแต่งตั้ง	หมายเหตุ
๑	นางสาวอัญศิกันต์ ยิ้มภากรณ์	ครูผู้ช่วย ตำแหน่งเลขที่ ๖๘๔๕ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาประจำวงศษีร์ขันธุ์	รายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ในวันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาประจำวงศษีร์ขันธุ์

๑. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ตามประกาศนี้ ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ในวันจันทร์ที่
๑๓ มกราคม ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น - ๐๙.๐๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาประจำวงศษีร์ขันธุ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธุ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธุ์ (โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกแต่งกาย
ด้วยเครื่องแบบสีกากี แขนยาว)

๒. ในการรายงานตัว ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องนำเอกสารหลักฐานไปแสดงในวันรายงานตัวด้วย
ตามบัญชีรายการเอกสารหลักฐานแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้สำเนาเอกสารทุกรายการให้รับรองสำเนาถูกต้อง
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ พร้อมลงลายมือชื่อ และวัน/เดือน/ปี กำกับไว้ด้วย

/๓. ผู้ผ่านการคัดเลือก...

๓. ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ตามประกาศผลการคัดเลือก ในตำแหน่ง อัตรารว่างที่รับสมัครคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘

๔. ผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย เมื่อได้รับหนังสือส่งตัวให้ไปปฏิบัติราชการ ณ สถานศึกษาแห่งใดแล้ว ต้องไปรายงานตัว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดเวลา หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้ง และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้

๕. ผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามประกาศนี้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นการสมัครเข้ารับ การคัดเลือกกรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ หรือมีคุณสมบัติไม่ตรง หรือมีเอกสารไม่ครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร หรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด หรือปกปิด หรือแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ โดยเจ้าหน้าที่รับสมัคร ไม่สามารถตรวจสอบได้ในขณะนั้นและได้รับสมัครไว้ ให้ถือว่าบุคคลนั้นขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุ และแต่งตั้ง ทั้งนี้หากผู้นั้นได้รับการคัดเลือกจะยกเลิกรายชื่อเฉพาะรายที่ขาดคุณสมบัติออกจากประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก และหากผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งสั่งเพิกถอนคำสั่ง บรรจุและแต่งตั้งผู้นั้นโดยพลัน และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้

๖. ผู้ได้รับการคัดเลือกและได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จะต้องได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เป็นเวลา ๒ ปี ทั้งนี้หากจะขอย้ายไปดำรงตำแหน่งนอกหน่วยงานการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จะต้องมึระยะเวลา ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในหน่วยงานการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ไม่น้อยกว่า ๖ ปี เว้นแต่ลาออกจากราชการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายอาทิตย์ อารังชัยชนะ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจำบึงคอกน้ำ
อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจำบึงคอกน้ำ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจำบึงคอกน้ำ

